

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.19 บาท แนวโน้มทรงตัวตามภูมิภาค กรอบ 33.10 - 33.25 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.19 บาท ปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับปิดทำวันทำการก่อนที่ 33.15 บาท คาดเงินบาทยังอยู่ในทิศทางทรงตัวตามสกุลเงินในภูมิภาคที่เคลื่อนไหวตามเงินหยวนของจีน คาดกรอบระหว่างวันแนวรับแรกที่ 33.15 และแนวรับถัดไปที่ 33.10 บาท และมองแนวต้านแรกที่ 33.20 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 33.25 บาท

* นายสรณ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวกับ "บิสนิวส์" ว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 33.19 บาท โดยวานนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่า แต่ยังอยู่ในกรอบแคบ เป็นไปตามเงินหยวนที่ปรับแข็งค่าขึ้น หลังจากฝั่งจีนออกมาส่งสัญญาณว่าจะยังไม่มีการดำเนินการตอบโต้อะไรจนกว่า มาตรการกีดกันทางภาษีของสหรัฐจะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่ 6 ก.ค. นี้ ซึ่งผิดจากที่ตลาดคาดว่าเงินจะตอบโต้กลับรุนแรงทันที ส่งผลทำให้เงินหยวนกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งวานนี้ระหว่างวันสกุลในภูมิภาคและเงินบาทก็เคลื่อนไหวตามเงินหยวนเป็นสำคัญ บวกกับอังกฤษมีการรายงานตัวเลข PMI ที่บ่งชี้การบริโภคที่มีสัดส่วนสูงถึง 70-80% ของเศรษฐกิจอังกฤษออกมาสูงสูดนับตั้งแต่เดือนต.ค. หนุนให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ดอลลาร์ปรับอ่อนค่าลง

* ด้านการไหลออกของพันธบัตรโพล์วานนี้แม้จะมีปริมาณมาก แต่ไม่ส่งผลต่อค่าเงินบาทมากนัก ซึ่งการไหลออกของพันธบัตรโพล์จากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (อีเมอร์จิ้น มาร์เก็ต) เริ่มมีทิศทางที่ชะลอ

* สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันนี้คือ การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในรายงานของ FOMC คีนี้ และ ข้อมูล ABP ซึ่งเป็นตัวเลขสะท้อนการจ้างงานของสหรัฐอีกด้วย

* "เงินบาทวันนี้ มีโอกาสเคลื่อนไหวในทิศทางทรงตัวได้มากขึ้น ตามสกุลในภูมิภาคที่เคลื่อนไหวตามเงินหยวน มองกรอบระหว่างวันมีแนวรับแรกที่ 33.15 แนวรับถัดไปที่ 33.10 บาท ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่ 33.20 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 33.25 บาท การเคลื่อนไหวยังน่าจะทรงๆ ตามการรอดูท่าทีใน Trade War ของจีน " เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.49 จากวานนี้ 94.59

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,336.25 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,785.44 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.110 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้